



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานผู้บริหาร มจร.

โทรศัพท์ 8020-2

ที่ อว 7601.5/ล40

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แนวทางของมาตรการผ่อนปรนการอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา

ตามที่ได้มีประกาศฉบับที่ 12 ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น เพื่อให้การเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้คณะ สำนัก/สถาบัน ภาควิชา/สายวิชา พิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่อยู่ระหว่างทำโครงการงาน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่อยู่ระหว่างการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทำวิทยานิพนธ์ หรือสอบวิทยานิพนธ์ สามารถขออนุญาตเข้ามามหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา นักศึกษาที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัยต้องระบุระยะเวลาที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยห้ามค้างแรมภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมที่จะเข้ามาดำเนินการนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการสำเร็จการศึกษาอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ทำการทดลอง ทำงานในห้องทดลอง หรือสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีอื่นทดแทนได้ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ หัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา ต้องกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการและการเฝ้าระวัง

2. ให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเข้ามหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัด ทั้งนี้ จำนวนนักศึกษาที่เข้ามหาวิทยาลัย ต้องไม่เกิน 25 คน/วัน/ภาควิชา โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม

3. ขั้นตอนในการขออนุมัติเข้ามาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมีดังนี้

3.1 นักศึกษาหารือและขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการงาน หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อกำหนดขอบเขตการทำกิจกรรมและวันที่เข้ามาปฏิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

3.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย และยอมรับความเสี่ยงในการเดินทางมามหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมถึงเอกสารประเมินความเสี่ยงได้ทางเว็บไซต์ <https://covid-19.kmutt.ac.th/>

3.3 นักศึกษาส่งใบคำร้องขอเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมผ่านภาควิชาที่ศึกษาอยู่ โดยภาควิชาจะรวบรวมใบคำร้องรวมถึงเอกสารความยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางเข้ามาปฏิบัติกิจกรรมในมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปและเสนอแบบฟอร์มการใช้ห้องในภาพรวมของภาควิชา โดยภาควิชา/อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ <https://bit.ly/2YFzYlv> ก่อนการเข้าปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 5 วันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

(รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ